

เรื่อง  
กฎหมายไทยและคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับการลงโทษอาชญากรรมสงคราม  
และผู้กระทำความผิดอาญาต่อมนุษยธรรม

ที่ สร. ๐๙๐๓/๕๓๗๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๘

เรื่อง กฎหมายไทยและคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับการลงโทษอาชญากรรมสงครามและผู้กระทำความผิดอาญาต่อมนุษยธรรม

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๑๐๑/๓๗๑๓

ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกเรื่อง War Crime of Thailand

ตามหนังสือที่อ้างถึงความว่า เลขาธิการสหประชาชาติได้ขอความร่วมมือรัฐบาลไทยรวมทั้งคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับ (๑) การลงโทษฐานกระทำผิดอาชญากรรมสงครามและความผิดอาญาต่อมนุษยธรรม (๒) การใช้อายุความสำหรับความผิดอาชญากรรมดังกล่าว และ (๓) การส่งข้ามแดนซึ่งบุคคลที่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาชญากรรมดังกล่าว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ดั่งมีข้อความโดยย่อดังนี้

(๑) ความผิดอาญากรรมสงครามและความผิดอาญาต่อมนุษยธรรมของประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรมสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งให้อำนาจศาลฎีกาในการพิจารณาพิพากษา (ได้กล่าวไว้ด้วยว่าไม่มีการตั้งศาลอาชญากรรมสงครามของต่างประเทศขึ้นในประเทศไทย)

(๒) อายุความสำหรับความผิดอาชญากรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๕ กล่าวคือ เรามีได้ยกเว้นอายุความสำหรับคดีอาชญากรรมสงคราม และ

(๓) การส่งข้ามแดนซึ่งบุคคลที่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาชญากรรมดังกล่าว เราไม่มีข้อบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดของสัญญากล่าวไว้เป็นพิเศษสำหรับคดีอาชญากรรมสงครามหรือคดีความผิดต่อมนุษยธรรมแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างไทยกับต่างประเทศในเรื่องนี้ได้ สอบถามจากนายวิเชียร วัฒนคุณ แห่งกองสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แปลพระราชบัญญัติอาชญากรรมสงคราม (ไบแนบบันทีกที่ ๑) และย่อคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมสงครามซึ่งมีทั้งสิ้น ๓ คดี (ไบแนบบันทีกที่ ๒) แนบไปพร้อมกับบันทึกนี้ด้วยแล้ว

สำหรับข้อที่เลขาธิการสหประชาชาติขอทราบทัศนะของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับ วิธีการทางกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้ระหว่างประเทศเพื่อเป็นประกันว่าจะไม่มีการนำอายุความมาใช้ สำหรับความผิดอาชญากรรมสงครามและความผิดอาญาต่อมนุษยธรรมนั้น สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นที่เห็นว่า ประเทศไทยขณะนี้ยังใช้อายุความแก่คดีอาชญากรรมสงคราม อยู่ จึงไม่อาจแจ้งทัศนะในข้อนี้ได้ นอกจากจะกล่าวรวมๆ ในบันทึกว่าปัญหาเรื่องจะใช้อายุความ แก่คดีอาชญากรรมสงครามหรือไม่ยังมีได้มาสู่การพิจารณาของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายหยุด แสงอุทัย)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา